

Tranh Tụng

Rất nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này: “Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc đứng đầu bộ phận giải quyết tranh chấp và tranh tụng của Vision & Associates. Công ty đã thành công trong việc đại diện cho nhiều khách hàng [...]. Luật sư Lê Tuấn Anh tư vấn cho [...] giải quyết thành công một tranh chấp về hợp đồng xây dựng.”

Asialaw Profiles 2016/2017

Top 2: “Luật sư thành viên Lê Tuấn Anh xử lý một khối lượng công việc thường xuyên các vụ tranh tụng trong nước ở nhiều lĩnh vực như thu hồi nợ, các hợp đồng mua bán và hợp đồng lao động.”

Asia Pacific Legal 500 2016/2017

Chi phí hợp lý chính là ưu tiên quan trọng nhất trong lĩnh vực thường mất rất nhiều thời gian này. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là lắng nghe và thấu hiểu được vấn đề của khách hàng để từ đó tìm ra giải pháp hợp lý nhất có thể, thông qua thương lượng, khi kiện ra tòa án hoặc trọng tài đối với từng vụ việc và giúp đỡ khách hàng đạt được mục tiêu của mình.

Đội ngũ

Đội ngũ luật sư của chúng tôi trong lĩnh vực Tranh tụng kết hợp thành công năng lực và kinh nghiệm hàng đầu tại thị trường nội địa với trình độ quốc tế đối với các vụ việc và vào các thời điểm cần thiết. Cách tiếp cận của chúng tôi là tập trung vào những vướng mắc thực tế của khách hàng để xác định giải pháp hợp lý nhất. Chúng tôi có kinh nghiệm với các vụ kiện liên quan tới nhiều lĩnh vực kinh doanh, và có khả năng quản lý những tình huống phức tạp liên quan tới yêu cầu từ nhiều phía và tham gia của nhiều bên, và tư vấn cho khách hàng phương thức giảm thiểu nguy cơ tranh chấp.

Dịch vụ

Kinh nghiệm của chúng tôi được tích lũy và phát triển thông

qua việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp, từ sản xuất, tài chính ngân hàng, bất động sản, thiết kế và xây dựng, quan hệ lao động, thu nhập và lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe... bao gồm:

- Tư vấn pháp luật;
- Thư cấn cáo và đàm phán;
- Thương lượng;
- Đại diện/ bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước tòa, trước trọng tài thương mại và các cơ quan của chính phủ; và
- Thi hành án.

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm Công ty Cổ phần Bê tông Ready-mix Concrete, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH), PT.Vietmind Energy, VSIP, Fujita, C&Woobang Enc...

Vision & Associates